

hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Tại các phiên họp hàng tháng, Chính phủ đều nghe báo cáo và có chỉ đạo về công tác PCTN; nhiều trường hợp Chính phủ đã có văn bản phê bình, nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương do chưa thực hiện tốt công tác PCTN.

Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện pháp luật về PCTN. Qua thanh tra, kiểm tra Thủ trưởng Chính phủ đều có văn bản chỉ đạo việc kiểm điểm trách nhiệm đối với những nơi có nhiều hạn chế, yếu kém trong PCTN. Đối với một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, Chính phủ đều chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (sau vụ Vinashin, nhiều bộ, ngành ở Trung ương đã phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trước Chính phủ...).

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; nhấn mạnh sự tự phê bình và phê bình, sự gương mẫu của cấp trên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trước hết là cấp Trung ương và người đứng đầu các ngành, các cấp, các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI. Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và kiên quyết kiểm điểm, xử lý đối với những bộ, ngành, địa phương không làm tốt công tác PCTN, để xảy ra những vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.

#### 10. Nội dung kiến nghị số 10, số 12

*Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Nghị định về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân (Cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Lạng Sơn).*

Trả lời:

Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật khiếu nại, Luật tố cáo trong năm 2012 Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định để hướng dẫn thi hành, cụ thể là: Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo.

Riêng đối với Nghị định về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân sau khi nghiên cứu, Thanh tra Chính phủ thấy không có cơ sở pháp lý để sửa đổi, bổ sung Nghị định này. Vì trong các điều, khoản của Luật thanh tra không có quy định giao Chính phủ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Mặt khác, Luật thanh tra năm 2010 được Quốc hội thông qua chỉ tập trung chủ yếu vào việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. Riêng các quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra nhân dân về cơ bản được giữ nguyên, chỉ sửa đổi nội dung rất nhỏ để phù hợp với một số quy định trong văn bản pháp luật

khác về dân chủ ở cơ sở. Với lý do đó, Thanh tra Chính phủ đã không kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định này. Tuy nhiên, trên thực tế triển khai hoạt động nêu có khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ phối hợp với nhau để cùng đánh giá, tổng kết để báo cáo Chính phủ.

#### 11. Nội dung kiến nghị số 11

*Đề nghị Chính phủ quy định chế tài cụ thể và đủ mạnh, có hiệu lực trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai và tranh chấp đất đai, cũng như cơ chế thực hiện các văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo về tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật (Cử tri tỉnh Hà Tĩnh).*

Trả lời:

Theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp về đất đai được quy định trong pháp luật về đất đai và các văn bản pháp luật khác đã có nhiều chế tài để áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không giải quyết hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

Đối với người khiếu nại thì nếu không thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Thanh tra Chính phủ phúc đáp và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cử tri cả nước. / *mm*

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Dân nguyện – UBTWQH;
- Lưu: VT, TH. *mm*

KT. TỔNG THANH TRA  
PHÓ TỔNG THANH TRA



Lê Tiến Hào